

Số: **319**/PGDDĐT-CTTT

V/v tăng cường công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục
đầu năm học 2021-2022

Văn Giang, ngày **26** tháng 8 năm 2021

Kính gửi:

- Các trường Tiểu học, THCS trong huyện;
- Trường Tiểu học và THCS Phụng Công.

Thực hiện Công văn số 1528/SGDDĐT-CTTT-GDCN ngày 24/8/2021 của Sở GD&ĐT tỉnh Hưng Yên về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các cơ sở giáo dục đầu năm học 2021-2022; Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các nhà trường trên địa bàn huyện thực hiện các nội dung sau:

1. Thủ trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa phương đánh giá tình hình dịch bệnh, mức độ an toàn dịch bệnh đối với việc tổ chức cho học sinh đến trường (trước mắt là học sinh lớp 1), kịp thời báo cáo, tham mưu với cơ quan quản lý phương án chuẩn bị cho công tác tổ chức các hoạt động giáo dục năm học mới phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, nhà trường đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cán bộ, giáo viên và học sinh đồng thời không để gián đoạn các hoạt động giáo dục.

2. Các cơ sở giáo dục kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch; rà soát, khởi động lại hệ thống phòng chống dịch của đơn vị. Thực hiện nghiêm các yêu cầu về các điều kiện đảm bảo an toàn trường học cho năm học mới: xây dựng kế hoạch, các phương án, kịch bản để tổ chức các hoạt động giáo dục và phòng, chống dịch trong nhà trường; tổ chức tổng vệ sinh khuôn viên trường học, lớp học; vệ sinh đồ dùng, thiết bị học tập, đồ chơi, vật tư, thiết bị y tế, vật dụng bếp ăn bán trú... theo quy định tại Thông tư số 13/2018/TTLT-BYT-BGDĐT của liên Bộ Y tế và Bộ GDĐT; phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế địa phương trong việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch cho cán bộ, giáo viên, học sinh trong thời gian đến trường hàng ngày; tổ chức khám, đánh giá sức khỏe ban đầu cho học sinh (trước mắt là học sinh lớp 1) theo quy định về công tác y tế trường học.

Các cơ sở giáo dục căn cứ tình hình dịch bệnh tại địa phương, tham khảo ý kiến của cơ quan chuyên môn y tế để cập nhật, đánh giá mức độ an toàn trường học trên ứng dụng <https://antoancovid.vn/> hàng ngày, đảm bảo khách quan, đúng thực tế. Nếu có kết quả đánh giá ở mức “có rủi ro” hoặc “không an toàn” không tổ chức cho học sinh đến trường, kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp để có phương án khắc phục, đảm bảo không gián đoạn hoạt động giáo dục.

3. Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương, tuân thủ tuyệt đối quy định đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, không tập trung đông người, khai báo y tế và cài đặt ứng dụng Bluezone;

tuyên truyền để phụ huynh học sinh hiểu rõ và phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc chăm sóc, quản lý trẻ em, học sinh.

4. Trong quá trình tổ chức cho học sinh lớp 1 đến trường, các cơ sở giáo dục phối hợp chặt chẽ với phụ huynh học sinh trong việc theo dõi sức khỏe của học sinh: yêu cầu phụ huynh học sinh kiểm tra tình trạng sức khỏe cho học sinh trước khi đưa trẻ đến trường (nếu học sinh có các biểu hiện nghi nhiễm bệnh, tuyệt đối không đưa trẻ đến trường); thực hiện đeo khẩu trang, vệ sinh sát khuẩn cho học sinh trong suốt thời gian từ nhà tới trường, ở trường và từ trường về nhà; phối hợp để đưa đón học sinh đảm bảo giãn cách, không tụ tập đông người trước cổng trường, trong khuôn viên trường học. Cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc việc chia ca (sáng - chiều), chia lớp, bố trí ngồi giãn cách trong lớp theo quy định. Thực hiện nghiêm túc quy trình phòng, chống dịch trong quá trình tổ chức cho học sinh đến trường theo các văn bản hướng dẫn.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện. Kịp thời báo cáo với cơ quan quản lý trực tiếp và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch địa phương khi phát sinh các tình huống dịch. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ Phòng GDĐT để được hỗ trợ, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, CTTT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Lê Thị Tĩnh